

Thoát nghèo nhờ Quỹ phát triển cộng đồng

Ban đầu chỉ là nguồn quỹ hỗ trợ cho người nghèo, gia đình có thu nhập thấp ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, để bà con có nguồn vốn làm ăn. Nhưng sau khi hoạt động, nguồn quỹ này không những đã giúp cho người nghèo có vốn mua bán, tăng thu nhập, mà còn tạo điều kiện để họ vươn lên thoát nghèo. Đó là hiệu quả từ Quỹ phát triển cộng đồng (QPTCD) phường An Hòa, do QPTCD quận Ninh Kiều hỗ trợ vốn.

Năm 2000, QPTCD phường An Hòa được triển khai đến các nhóm cộng đồng ở những khu vực có thu nhập thấp được vay vốn để mua bán và chăn nuôi. Khu vực 5 là nơi được phường chọn làm thí điểm. Đến năm 2001, khu vực 3 được tiếp nhận nguồn quỹ này, bởi đa số người dân hai khu vực này vừa nghèo, vừa không nghề nghiệp ổn định. Hai dự án của nguồn quỹ là giúp cho người dân vay vốn để mua bán phế liệu và xây dựng nhà cầu hố xí với mục đích nâng cao mức sống, đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Sau đó, nguồn quỹ được mở rộng, giúp chị em trong phường có vốn chăn nuôi, mua bán nhỏ.

Ban đầu, QPTCD khu vực 5 chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 chủ yếu sử dụng nguồn vốn để xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh; nhóm 2 vay vốn chăn nuôi và mua bán nhỏ. Sau đó, hai nhóm này nhập chung để hoạt động. Qua từng vòng vay, số thành viên tăng nhanh từ 29 lên 45 thành viên. Còn nhóm QPTCD của khu vực 3 chia thành 3 nhóm hoạt động: nhóm 1 nguồn vay chủ yếu để mua bán nhỏ và mua bán phế liệu 15 thành viên; nhóm 2 mua bán phế liệu 27 thành viên; nhóm 3 mua bán nhỏ cải thiện đời sống 24 thành viên. Thấy hiệu quả từ nguồn vốn của hai khu vực trên, tháng 10-2007, Công đoàn phường đã thành lập 1 nhóm QPTCD để xây dựng dự án cải thiện đời sống cho cán bộ công chức, và nhận được sự hỗ trợ vốn từ QPTCD quận Ninh Kiều. Qua 10 năm hoạt động, tổng cộng địa phương có 12 nhóm, với 345 thành viên, tổng nguồn vốn vay 685 triệu đồng. Từ những nhóm QPTCD hoạt động hiệu quả, chị em trong nhóm tiếp tục xây dựng các nhóm tiết kiệm nhỏ như: nhóm tiết kiệm mùa xuân, với 9 nhóm 236 thành viên, tổng số tiền huy động là 35.640.000 đồng; Nhóm phụ nữ tiết kiệm được chia thành 9 nhóm với 248 thành viên, tổng số



Chị Nguyễn Thị Tuyết Lệ cùng con gái tranh thủ lúc rảnh thêu đồ gia công.

tiền trên 145 triệu đồng, phát vay xoay vòng hàng tháng cho các thành viên trong nhóm. Nhờ tham gia các dự án trên, kinh tế hộ gia đình của chị em được cải thiện đáng kể. Từ nguồn vốn tiết kiệm, các chị trong nhóm đã hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Thành viên nổi bật trong nhóm QPTCD khu vực 5 là hộ chị Nguyễn Thị Tuyết Lệ. Trước đây, cuộc sống gia đình bấp bênh, hằng ngày chị Lệ nhận đồ về thêu gia công, lấy bánh cốm rang về vô bọc, đi bỏ mồi cho các tiệm trong thành phố, kiếm chút tiền lời để lo ăn, lo mặc cho cả nhà nhưng cứ thiếu trước hụt sau. Gia đình chị Lệ 6 người sống chen chúc trong căn nhà chưa đầy 13m². Đến khi được vay vốn từ nguồn QPTCD, chị nuôi 2 con heo, rồi mở quán nhỏ bán cơm. Đến vòng vay tiếp theo, chị Lệ đầu tư mở rộng chăn nuôi. Giờ đàn heo của chị Lệ lên đến vài chục con, căn chòi nhỏ trước đây, nay là căn nhà tường khang trang, xinh xắn. Chị tâm sự: "Tôi được như hôm nay cũng nhờ có nguồn vốn của QPTCD. Nhờ vay được nguồn vốn này, tôi có điều kiện phát triển chăn nuôi, mở tiệm mua bán". Các con chị Lệ đã lớn, có công việc ổn định, nhưng chị vẫn nỗ lực lao động. Chị tranh thủ thời gian cùng con gái may đồ gia công, vẫn đi bỏ mồi cốm rang, mua và chiều thì bán cơm phân, chăm sóc đàn heo. Công việc của chị dường như không có thời gian trống, nhờ vậy mà chị vươn lên khá khá như hôm nay.

Cũng là người được hỗ trợ từ nguồn quỹ này, chị Dương Thị Hoa kể: "Nhờ đồng vốn từ nguồn QPTCD mà gia đình tôi đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định, còn mở rộng cơ sở mua bán". Chưa kịp nghe tôi hỏi thăm,

chị Lê Thị Kim Loan hồ hởi nói: "Hoàn cảnh nhà tôi rất khó khăn, nhờ vào nhóm vay vốn, tham gia sinh hoạt, biết được cách thức làm ăn, tôi sắp xếp việc mua bán hiệu quả hơn. Nay gia đình thoát nghèo, có nguồn thu nhập ổn định, con cái được học hành đến nơi đến chốn, mừng lắm!". Ông Lê Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường An Hòa, cho biết: "Nguồn QPTCD tuy không lớn nhưng đã hỗ trợ cho người nghèo ở địa phương rất nhiều. Qua 10 năm thực hiện với 345 thành viên thì 95 hộ đã thoát nghèo, 188 hộ có nguồn vốn ổn định không phải vay vốn từ nguồn QPTCD. Hiện nay, phường chỉ còn quản lý 72 hộ nghèo sử dụng nguồn vốn QPTCD. Bên cạnh đó, qua những buổi sinh hoạt, thành viên các nhóm còn đóng góp xây dựng nguồn vốn tiết kiệm, để giúp các hộ còn khó khăn vay xoay vòng mỗi tháng. Từ hiệu quả này, QPTCD được tiếp tục nhân rộng ở các phường Tân An, An Hội... Sắp tới, địa phương tiếp tục duy trì nguồn quỹ này để hỗ trợ người nghèo của địa phương tốt hơn".

Bên cạnh ý chí vươn lên, chí thú làm ăn thì người nghèo cần có thêm sự hỗ trợ về vốn, phương pháp kinh doanh, sản xuất để thực hiện được kế hoạch làm ăn thoát nghèo. Và thời gian qua, ở phường An Hòa, nguồn QPTCD đã góp phần đáp ứng được tâm tư nguyện vọng, giúp nhiều hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống, có điều kiện chăm lo cho con cái tốt hơn, được bà con đánh giá cao về tính hiệu quả, thiết thực. Đó chính là giải pháp căn cơ giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân một cách hữu hiệu, cần được phát huy và nhân rộng ở nhiều địa phương.